



Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh Quảng Ngãi cùng nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn hệ thống chính trị, huyện Trà Bồng hôm nay đã vươn lên gạt hái nhiều thành tựu đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nhất là cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo. Tất cả đã và đang hướng đến "diện mạo" tươi mới trên quê hương anh hùng.

Một trong những lợi thế của huyện Trà Bồng nằm ở điều kiện giao thông hết sức thuận lợi, có QL 24C đoạn từ sông Trường - Trà Bồng - Bình Long kết nối với Khu kinh tế Dung Quất và Cảng nước sâu Dung Quất; có đường tỉnh lộ tiếp giáp với các khu công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh vị trí đắc địa, huyện còn có điều kiện thiên nhiên và địa lý khá thuận lợi; có quỹ đất chưa khai thác lớn, nhất là đất nông lâm nghiệp khá dồi dào nhưng chưa khai thác hết tiềm năng; có nhiều sản phẩm đặc trưng và cây dược liệu quý hiếm như: sâm bẫy lá, gừng gió, chè Trà Nham, quế Trà Bồng...

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TRÀ BỒNG:

Đ/c: Số 407 Trà Bồng Khởi Nghĩa, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

HƯỚNG ĐẾN "DIỆN MẠO" TƯƠI MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG

Xác định "hạ tầng đi trước một bước" tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, huyện Trà Bồng dành ưu tiên cho đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở. Nhiều công trình quan trọng được đưa vào sử dụng, góp phần to lớn vào việc thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Về nhà ở và đường giao thông nông thôn trong những năm qua, huyện Trà Bồng đã đạt được những thành tích phấn khởi, đi vào thực chất cuộc sống của nhân dân.

Đối với vấn đề nhà ở: Năm 2023, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương kinh phí, UBND tỉnh đã phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Dự

án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trà Bồng là 739 hộ (trong đó: Xây mới 529 hộ và sửa chữa 147 hộ). Trên cơ sở quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh, UBND huyện Trà Bồng đã phê duyệt danh sách Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2023.

Đến nay đã tổ chức triển khai xây dựng và nghiệm thu được 706 hộ, trong đó xây mới 500 hộ, sửa chữa 151 hộ. Kết quả giải ngân đến 30/10/2023 đạt 19,18 tỷ đồng.

Trong vấn đề đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ Xi măng: Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Huyện Trà Bồng được hỗ trợ 824,6 tấn xi măng với tổng kinh phí 1,781 tỷ đồng cho 10 xã để thực hiện. ■

LÊ THAO - VÕ LÂN

TÂN LẬP

XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH KON TUM

Tân Lập là một xã nội địa nằm ở phía đông huyện Kon Rẫy được chia tách và thành lập từ năm 1997 có tổng diện tích tự nhiên 7.234,21 ha, có 1071 hộ/ 4236 khẩu chia thành 6 thôn, làng. Dân tộc thiểu số chiếm 30%, dân tộc kinh chiếm 70%. Xã có 3 tôn giáo: Tin lành; Thiên chúa giáo và đạo Phật. Là một xã có tốc độ phát triển kinh tế ngày một nâng lên, trình độ dân trí cao thuận lợi trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất, đời sống của nhân dân

từng bước ổn định. Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở, sự tin tưởng, đồng thuận và chủ động tham gia của người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Tân Lập đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc, hạ tầng kinh tế-xã hội được nâng cấp toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, xã Tân Lập đạt 21/21 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người trên đạt



Lãnh đạo xã Tân Lập đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

58 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,41%; 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 38/39 km đường giao thông trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, được bê tông và cứng hóa; 100% công trình thủy lợi nhỏ, kênh mương nội đồng được nạo vét, phát dọn hằng năm; chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được nâng cao theo quy định, cơ sở trường học tiếp tục được đầu tư nâng cấp đồng bộ; 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định...

Trong thời gian tới, xã Tân Lập cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, phải xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Luôn xác định người dân giữ vai trò chủ thể trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và lấy mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân làm tiêu chí hàng đầu. ■

LÊ THAO - VÕ LÂN